

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện**

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2020; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện điều hòa, phối hợp với các ngành có liên quan và 02 Ban Hội đồng nhân dân thực hiện đạt một số kết quả, cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

##### **1. Về tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân**

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đúng trình tự quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân để tổ chức kỳ họp thường lệ 06 tháng đầu năm. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xin ý kiến thường trực Huyện ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12 và 13 và thống nhất dự kiến chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ 06 tháng đầu năm 2020 theo quy định; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết có liên quan, trình tại kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị huyện Thanh Trì) xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp tại các đơn vị xã, thị trấn. Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân chuẩn bị các nội dung báo cáo tóm tắt gửi đại biểu nghiên cứu để báo cáo trong buổi tiếp xúc cử tri cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 06 tháng đầu năm 2020.

Công tác chuẩn bị các nội dung thông qua tại kỳ họp được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu về nội dung.

##### **2. Ban hành Nghị quyết, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân**

Kỳ họp thứ 12,13 Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết đảm bảo đúng qui định của pháp luật, phù hợp với chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

##### **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân**

Hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình, của Thường

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phân công 02 Ban thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định.

Đối với 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: Xem xét thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các báo cáo có liên quan.

Trong 06 tháng đầu năm Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác giám sát năm 2020 và tiến hành tổ chức 4 cuộc giám sát và 5 cuộc khảo sát các chuyên đề theo kế hoạch của năm 2020 đã đề ra. Thường trực Hội đồng nhân dân và 02 Ban xây dựng kế hoạch, đề cương, tiến hành công tác giám sát, khảo sát hoàn thành báo cáo sau giám sát, khảo sát theo luật định, thành viên đoàn giám sát tham dự đầy đủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng vai trò, chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đơn vị được giám sát, khảo sát thể hiện tốt trách nhiệm của mình trong phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát, khảo sát.

Qua hoạt động giám sát, khảo sát các chuyên đề Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 ban Hội đồng nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời đánh giá được tính khả thi của Nghị quyết được ban hành, qua đó giúp các đơn vị được giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Trong 06 tháng đầu năm Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 2 kỳ họp (01 kỳ họp bất thường) thực hiện công tác tổ chức theo thẩm quyền tiến hành các thủ tục, trình tự theo luật định để miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

#### **4. Về mối quan hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân**

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã - thị trấn tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phối hợp tốt với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành họp Tổ trao đổi thống nhất kiến nghị của cử tri chuyển Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, phân công các ngành chức năng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

#### **5. Các hoạt động khác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện**

Ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện còn thực hiện các hoạt động khác theo quy định cụ thể sau:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; điều hòa phối hợp cùng 02 Ban Hội đồng nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện trong việc triển khai và thực

hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia dự các cuộc họp theo thư mời của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành có liên quan; Cùng với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thăm và chúc tết gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. Trong 06 tháng đầu năm tiếp 11 cuộc có 56 lượt công dân đến yêu cầu.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát năm 2020 và tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong huyện về lĩnh vực hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân”.

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm được thực hiện đúng theo quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm thực hiện, đảm bảo theo nội dung kế hoạch. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên giữ mối quan hệ với, đoàn đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu; điều hòa, phối hợp với 02 Ban hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giải quyết những việc thuộc thẩm quyền và xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh, dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp và dự Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tại các đơn vị huyện, thị xã trong tỉnh. Thực hiện tốt chế độ báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kịp thời theo quy định.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

- Trong 06 tháng cuối năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành chức năng tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp.

- Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, điều hòa, phối hợp với 02 Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình hoạt động giám sát, khảo sát và thẩm tra; giữ mối quan hệ chặt chẽ với 02 Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Cung cấp kịp thời thông tin cần thiết liên quan

đến hoạt động của Hội đồng nhân dân. Theo dõi kết quả giải quyết những vấn đề mà Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đặt ra.

- Chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, để thu thập ý kiến đóng góp của cử tri trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

- Cùng với Ủy ban nhân dân huyện tiếp và làm việc với đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đến làm việc tại huyện theo kế hoạch.

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện các ngành có liên quan mời.

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đặc cử tại địa bàn tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tại các xã, thị trấn. Qua đó có theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2020 theo nghị quyết đề ra.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia công tác tiếp công dân tại huyện.

- Thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền theo yêu cầu thực tế.

- Căn cứ vào chương trình hoạt động sáu tháng cuối năm 2020; Thường trực Hội đồng nhân dân điều hòa phối hợp với các ban Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, quý để tổ chức thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 và chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp báo cáo trình Hội đồng nhân dân huyện.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy - UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND xã (TT);
- Lưu VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Lệ Khanh**